

BÁO CÁO

Kết quả xây dựng chính quyền kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân trong 6 tháng đầu năm 2022

Thực hiện Công văn số 668/UBND-NC, ngày 16/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức về việc báo cáo Kết quả xây dựng chính quyền kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân. UBND xã Đức Thắng báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm cụ thể như sau:

II. Kết quả triển khai, thực hiện trong 6 tháng đầu năm

1. Công tác quán triệt, triển khai

UBND xã đã triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 22/10/2020 của Tỉnh ủy Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 19/7/2021 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 27/11/2020 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành chương trình xây dựng Chính quyền kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt phục vụ nhân dân. thực hiện Quyết định số 18737/QĐ-UBND, ngày 31/12/2021 của UBND huyện Mộ Đức về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính huyện Mộ Đức năm 2022.

2. Việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện

Ngay từ đầu năm, UBND xã ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND, ngày 12/01/2022 về việc cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch số: 07/KH-UBND, ngày 12/01/2022 thực hiện về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức năm 2022; Quyết định Số 41/QĐ-UBND, ngày 17/1/2022 về việc ban hành kế hoạch chương trình công tác năm 2022; Kế hoạch số: 19/KH-UBND, ngày 14/3/2022 về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 của xã Đức Thắng; Quyết định Số 29/QĐ-UBND, ngày 22/02/2022 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022; Kế hoạch số 31/KH-UBND, ngày 25/3/2022 về việc triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022. UBND xã Đức Thắng đã ban hành Chương trình xây dựng "*Chính quyền kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân*"

3. Kết quả đạt được

3.1. Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công

Căn cứ kế hoạch cải cách hành chính năm 2022, các ban, ngành của xã đã tham mưu cho UBND xã để xây dựng và ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản để chỉ đạo, điều hành công tác CCHC năm 2022.

Bên cạnh cán bộ, công chức được trang trang thiết phục vụ cho thực hiện nhiệm vụ, nhưng vẫn còn thiếu trang thiết bị cho một số bộ phận công chức. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính ngày càng được đẩy mạnh. Thực hiện ký số điện tử, 100% văn bản ban hành được thực hiện trên môi trường mạng, tất cả các cán bộ công chức đều sử dụng mail công vụ.

Một trong những nhiệm vụ thường xuyên của địa phương là nâng cao hiệu lực, hiệu quả cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng nhằm giúp cho “cỗ máy hành chính” hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Thực hiện tốt “cơ chế một cửa”, “một cửa liên thông” giải quyết nhanh thủ tục cho người nhân dân và doanh nghiệp.

3.2. Thực hiện theo phân cấp, phân quyền, ủy quyền, bảo đảm quản lý thống nhất đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, vì dân phục vụ.

Đầu nhiệm kỳ, UBND xã ban hành Quyết định Số 56/QĐ-UBND, ngày 26/12/2021 về việc phân công nhiệm vụ thành viên UBND và các chức danh công chức, người hoạt động không chuyên trách thuộc UBND xã Đức Thắng, nhiệm kỳ 2021-2026, Quyết định Số 244/QĐ-UBND, ngày 01/4/2022 ban hành Quy chế làm việc của UBND xã Đức Thắng, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngay từ đầu năm, ban hành Quyết định Số 19/QĐ-UBND, ngày 20/1/2022 ban hành kế hoạch chương trình công tác năm 2022 của UBND xã Đức Thắng. Căn cứ chương trình công tác năm cán bộ, công chức các ban, ngành xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trong năm.

UBND xã đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên tất cả các lĩnh vực. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp. Chú trọng xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo đột phá phát triển, huy động và giải phóng mọi nguồn lực, nỗ lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, tạo môi trường sản xuất cho người dân và doanh nghiệp được phát huy khả năng của mình để thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

3.3. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, quan liêu vì lợi ích chung.

UBND xã ban hành Kế hoạch số: 07/KH-UBND, ngày 21/01/2022 về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 của xã Đức Thắng; Quyết định Số 18/QĐ-UBND, ngày 14/01/2022 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022. Công khai, minh bạch về tài chính ngay trong nội bộ từ xã cho đến thôn.

UBND xã đã chủ động phối hợp với TT - HĐND thông qua kế hoạch sử dụng ngân sách, điều hành kinh phí, bố trí các nội dung nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, thực hiện công khai việc chi tiêu nội bộ; Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ

Trong 6 tháng đầu năm bảo đảm cân đối thu chi, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo điều hành. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - NSNN gắn với triển khai kế hoạch tài chính công năm 2022; cơ cấu chi ngân sách chuyển biến tích cực, tăng tỷ trọng chi cho đầu tư phát triển. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, đúng hướng.

3.4. Kết quả tiếp công dân, đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền với nhân dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy ban hành Kế hoạch về đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy với nhân dân năm 2022. Thường xuyên kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hòa giải. Xây dựng và hoàn thiện nội quy, quy chế và thực hiện tốt công tác tiếp dân theo quy định của pháp luật. Công tác tiếp công dân được xây dựng lịch cụ thể, bố trí phòng ốc đảm bảo. Hầu hết các vụ việc liên quan đến lĩnh vực đất đai, chính sách, quan hệ gia đình, môi trường và trật tự xã hội. Nhìn chung công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân đã có sự chuyển biến tích cực; chính quyền, Mặt trận các đoàn thể đã tăng cường công tác phối hợp, tổ chức hòa giải, giải quyết thành công nhiều vụ việc, vì vậy đã hạn chế được tình trạng đơn thư, yêu cầu vượt cấp, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

3.5. Kết quả thực hiện Quy chế văn hóa công sở và đạo đức công vụ tại địa phương.

Ngay từ đầu năm UBND xã ban hành kế hoạch số 18/KH-UBND, ngày 24/2/2022 về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” năm 2022. Việc phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở là một hoạt động thiết thực, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động của cán bộ, công chức, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn, chuyên nghiệp hơn.

3.6. Kết quả thực hiện công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở

UBND xã ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND, ngày 25/3/2022 về việc triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022. Địa phương đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là triển khai hỗ trợ người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội, người lao động mất việc làm, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn xã. Tiếp nhận sự hỗ trợ của các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm phân phối tiền, hàng cứu trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn là 250 suất quà với tổng số tiền trên 300.000.000 triệu đồng. UBND xã cũng đã tiếp nhận hơn 5.345 kg gạo cấp cho 207 hộ với 426 khẩu hộ nghèo và cận nghèo trong dịp tết nguyên đán Nhâm Dần 2022; Tiếp nhận và cấp 2.745 kg gạo giáp hạt cho 67 hộ với 265

khẩu. Tiêu biểu trong phong trào thi đua có: Ủy ban MTTQ xã, Hội LHPN xã... Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới" và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện. UBND xã ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND, ngày 20/5/2022 về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 để triển khai thực hiện trong năm.

Các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ như quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sản xuất, công khai thu chi ngân sách và các khoản đóng góp của nhân dân đều được đưa ra hội nghị nhân dân để thảo luận, bàn bạc và tham gia ý kiến trước khi có nghị quyết của Đảng ủy, HĐND và quyết định của UBND xã; đã tạo điều kiện cho nhân dân phát huy được quyền làm chủ của mình, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; lòng tin của dân đối với Đảng, chính quyền ngày càng được củng cố và nâng cao.

4. Những tồn tại, hạn chế.

Công tác quy hoạch, quản lý đất đai còn bị buông lỏng. Việc đổi mới lề lối làm việc, kỷ cương, kỷ luật, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chưa đồng đều, vẫn còn tình trạng đùn đẩy, né tránh. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa được quan tâm đúng mức, chưa gắn với việc tiếp, đối thoại giải quyết với công dân. Trật tự xã hội, tình trạng thông tin xấu độc trên mạng xã hội, internet, thuê bao ảo, lừa đảo, tin nhắn rác chưa được xử lý triệt để. Một số cán bộ, công chức chưa đáp ứng được những đòi hỏi ngày càng cao của công vụ. Đời sống kinh tế của nhân dân sống chủ yếu bằng nghề nông, trình độ dân trí còn thấp, ý thức của một bộ phận người dân chưa cao cũng làm ảnh hưởng đến xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân.

III. Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

- Chính quyền chủ động điều hành, thích ứng với thực tiễn, đưa ra những quyết định nhanh chóng và kịp thời trong mọi tình huống vì lợi ích địa phương, lợi ích của nhân dân trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật.

- Tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp phát triển KTXH, đảm bảo công bằng, bình đẳng, dân chủ.

Tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong khi thi hành nhiệm vụ phục vụ nhân dân, tăng cường chỉ đạo và áp dụng nhiều biện pháp ngăn ngừa, phát hiện và xử lý những biểu hiện tiêu cực trong cán bộ, công chức và trong chính quyền địa phương.

- Nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, hướng tới nhân dân, vì nhân dân "Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân, phải hết sức tránh". Từng bước tạo dựng và củng cố vững chắc niềm tin của người dân, doanh nghiệp vào vai trò của Chính quyền trong điều hành địa phương.

Trên đây là báo cáo 6 tháng đầu năm 2022 về xây dựng chính quyền kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân của xã Đức Thắng. Kính báo cáo Cơ quan Tổ chức - Nội vụ theo dõi và tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện (b/c);
- TT Đảng ủy;
- TT HĐND;
- CT, các PCT UBND;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tấn Việt